



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔
เรื่อง ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ มีตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาที่เกิดขึ้นภายหลังการพิจารณาย้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เพิ่มเติม จำนวน ๒ อัตรา รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๒๔๘๐ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เห็นชอบกำหนดสัดส่วนตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาสำหรับการย้าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ จึงประกาศตำแหน่งว่างเพื่อให้ผู้ประสงค์ขอย้ายที่ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปีไว้ แต่มิได้ระบุชื่อสถานศึกษาที่ว่างภายหลังไว้ ให้ยื่นความประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาดังกล่าวได้ สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติครบภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ของปีทีประกาศให้ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปีนั้น แต่มิได้ยื่นคำร้องขอย้ายไว้หากประสงค์จะขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาที่มีตำแหน่งว่างและสถานศึกษาที่ไม่มีตำแหน่งว่าง ก็ให้ยื่นคำร้องขอย้ายเพิ่มเติมได้ โดยเอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณาให้ยื่นนับถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม เช่นเดียวกัน ทั้งนี้คำร้องขอย้ายเพิ่มเติมไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ย้าย คำร้องขอย้ายดังกล่าวเป็นอันยกเลิก

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นคำร้องขอย้ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) ตามแบบที่ ก.ค.ศ.กำหนด พร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ จำนวน ๓ ชุด โดยแนบสำเนา ก.พ.๗ หรือ ก.ค.ศ.๑๖ ที่เป็นปัจจุบัน (โดยเจ้าหน้าที่รับรองสำเนา) และเอกสารประกอบการพิจารณา สำเนา ทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษา พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนประเมิน ในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมิน ศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หากพ้นกำหนดแล้วจะถือว่าไม่มีผู้ประสงค์ขอย้ายตามประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายเรียนโท คำล้าน)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่าง ผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔
(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔)

ลำดับ	ตำแหน่ง	โรงเรียน	อำเภอ	ตำแหน่งเลขที่	หมายเหตุ
	ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา				
๑	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	บ้านผึ้งโดม	สว่างวีระวงศ์	๙๓๕๒	นักเรียน ๙๐ คน
๒	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	บ้านคำข่า	สว่างวีระวงศ์	๙๔๑๑	นักเรียน ๕๖ คน